

นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563)

อาการและอาการแสดง	ประวัติเสี่ยง	พื้นที่ที่มีรายงานการระบาด
<p>กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ</p> <p>ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้</p> <p>อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก</p> <p>กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล</p> <p>ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้</p> <p>2.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้ ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก</p> <p>2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ</p>	<p>กรณีที่ 1 และ 2 ให้ ร่วมกับ การมีประวัติในระยะเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5) เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	<p>ประเทศจีน รวมทั้งฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และพื้นที่ที่มีการระบาด (ติดตามพื้นที่/ประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดที่เป็นปัจจุบันได้จาก website กรมควบคุมโรค)</p> <p>https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php</p>
<p>กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล</p> <p>ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ</p>	<p>ร่วมกับ การมีประวัติ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ใกล้ชิดผู้สงสัยติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย 2) เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข 3) รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น 4) หายสาเหตุไม่ได้ 5) มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้ 	<p>ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาด</p>
<p>กรณีที่ 4 การป่วยเป็นกลุ่มก้อน</p> <p>กลุ่มก้อน (cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute respiratory tract infection) ที่ตรวจ <u>rapid test</u> หรือ <u>PCR</u> ต่อเชื้อไวรัสให้ผลบวกแล้วให้ผลลบทุกราย</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้น ๆ) • กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน 	<p>ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาด</p>

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับจังหวัดเฝ้าระวัง 8 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และภูเก็ต

ให้พื้นที่ดำเนินการ **สื่อสารเชิงรุก** เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังให้กับสถานประกอบการที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวได้เฝ้าระวังอาการตนเอง โดยสถานประกอบการที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทรถรับจ้าง (พนักงานขับรถรับจ้างไม่ประจำทาง) บริษัทนำเที่ยว (มัคคุเทศก์) โรงแรม ร้านอาหาร สปา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น